

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	บุคลากรสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสิ่งบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ ให้บุคลากรในสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศอย่างถูกต้อง	
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแนวทางแสดงความบริสุทธิ์ใจในจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานให้บุคลากรใน สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศอย่างถูกต้อง	
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นกันเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	บุคลากรสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้บุคลากรใน สาธารณสุขอำเภอนาหมื่นและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศอย่างถูกต้อง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔. มาตรการป้องกันการ ทุจริตและแก้ไขการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ	บุคลากรสาธารณสุข อำเภอนาหมื่น	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ มาตรการตามปัญหาสำคัญที่ พบบ่อย ๔ มาตรการ ได้แก่</p> <p>๑. มาตรการใช้รราชการ ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ การประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๔. มาตรการการจัดหาพัสดุให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯอย่าง ถูกต้อง	
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในสถานพยาบาล	บุคลากรสาธารณสุข อำเภอนาหมื่น และ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน สถานพยาบาลให้บุคลากรใน สาธารณสุขอำเภอนาหมื่นและ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯอย่าง ถูกต้อง	